

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BÌNH LƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB - UBND

Bình Lương, ngày tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

**Về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên
Ban tổ chức, Tổ trọng tài, Tổ thư ký, Tổ đời sống, Tổ vận động ủng hộ
Hội thao mùa xuân xã Bình Lương năm 2024**

Căn cứ Kế hoạch 79/KH- UBND của ngày 20 tháng 12 năm 2023 của UBND xã Bình Lương về việc tổ chức hội thao mùa xuân năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 của Chủ tịch UBND xã Bình Lương về việc thành lập Ban tổ chức Hội thao mùa xuân xã Bình Lương 2024;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 17/01/2024 của Chủ tịch UBND xã Bình Lương về việc thành lập các tổ thành viên Hội thao mùa xuân xã Bình Lương 2024

Chủ tịch UBND xã phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức và các tổ thành viên thực hiện nhiệm vụ trong quá trình chuẩn bị điều kiện thi đấu và suốt quá trình diễn ra hội thao, như sau:

TT	Họ tên	Chức vụ	Phân công theo dõi, chỉ đạo
1	Đinh Thị Thắm	Phó chủ tịch UBND xã, Trưởng ban tổ chức	- Lãnh, chỉ đạo chung - Chủ trì và điều phối hoạt động chung của Ban tổ chức.
2	Lường Thị Xinh	CC VH-XH, Phó ban thường trực.	- Tham mưu ban hành các loại văn bản có liên quan. Tổ trưởng tổ thư ký BTC - Tham mưu cho BTC chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất tổ chức Hội thao. - Giúp Trưởng BTC đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban tổ chức, các đoàn thể thao của thôn - Chịu sự điều hành, phân công của Trưởng BTC và các tổ thành viên.

3	Lê Trọng Hiệp	BT ĐTN, Phó ban	<ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp với Bộ phận VH chuẩn bị sân bãi, điều kiện thi đấu. - Tổ trưởng Tổ trọng tài: Tổ chức bốc thăm chia bảng và tham mưu cho BTC sắp xếp lịch thi đấu các nội dung tại Hội thao. Điều hành các trọng tài, phân công bắt các trận đấu sao cho phù hợp. Chịu trách nhiệm tổ chức họp, trao đổi luật thi đấu áp dụng trong Hội thao cho các thành viên tổ trọng tài. - Chủ trì phối hợp với Bộ phận văn hóa tham mưu cho BTC giải quyết các khiếu nại liên quan đến kỹ thuật và chuyên môn trong quá trình thi đấu. - Chịu sự điều hành, phân công của Trưởng BTC và các tổ thành viên.
4	Hà Thị Vân	Chủ tịch UBMTTQ xã, Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ trưởng vận động, kêu gọi ủng hộ từ các tổ chức cá nhân, nhằm tạo nguồn kinh phí tổ chức Hội thao. - Chịu sự điều hành, phân công của Trưởng BTC và các tổ thành viên.
4	Lê Thị Nguyệt	Công chức TC - KT, Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ trưởng tổ đời sống: Chịu trách nhiệm về lo đời sống cho BTC và các tổ thành viên. Đồng thời lo nước uống cho BTC và nước uống cho đại biểu trong lễ khai mạc, bế mạc. - Chịu trách nhiệm chuẩn bị kinh phí theo dự toán đã được duyệt. - Chịu sự điều hành, phân công của Trưởng BTC và các tổ thành viên.
5	Lê Phúc Lâm	Trưởng CA xã, Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ trưởng tổ an ninh trật tự: Chịu trách nhiệm đảm bảo công tác an ninh trật tự trong suốt quá trình diễn ra hội thao. - Chịu sự điều hành, phân công của Trưởng BTC và các tổ thành viên.

6	Nguyễn Văn Thanh	CC VH - TK xã, Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp với Tổ thư ký tham mưu cho BTC các Quyết định khen thưởng - Chịu sự điều hành, phân công của Trưởng BTC và các tổ thành viên.
7	Lê Đình Thông	Trưởng Trạm YT, Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ trưởng tổ chăm sóc y tế: Chịu trách nhiệm chuẩn bị một số thuốc cần thiết, dụng cụ y tế, chăm sóc y tế suốt quá trình hội thao diễn ra. - Chịu sự điều hành, phân công của Trưởng BTC và các tổ thành viên.
9	Phạm Thị Anh	Chủ tịch Hội Nông dân, Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia cùng BTC chuẩn bị mọi điều kiện thi đấu. - Chịu sự điều hành, phân công của Trưởng BTC và các tổ thành viên.
10	Nguyễn Xuân Quý	Chủ tịch Hội CCB, Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia cùng BTC chuẩn bị mọi điều kiện thi đấu. - Chịu sự điều hành, phân công của Trưởng BTC và các tổ thành viên.
11	Lê Thị Lộc	Chủ tịch Hội LHPN, Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia cùng BTC chuẩn bị mọi điều kiện thi đấu. - Chịu sự điều hành, phân công của Trưởng BTC và các tổ thành viên.
12	Lê Hồng Hiệp	CC VH -XH xã, Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia cùng BTC chuẩn bị mọi điều kiện thi đấu. - Chịu sự điều hành, phân công của Trưởng BTC và các tổ thành viên.
13	Lê Đình Lưu	CHT Ban QS xã, thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia cùng BTC chuẩn bị mọi điều kiện thi đấu. - Chịu sự điều hành, phân công của Trưởng BTC và các tổ thành viên.
14	Nguyễn Gia Sơn	CC ĐC – XD, MT	<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia cùng BTC chuẩn bị mọi điều kiện thi đấu. - Chịu sự điều hành, phân công của Trưởng BTC và các tổ thành viên.

15	Hà Ngọc Dũng	CC ĐC – NLN	- Tham gia cùng BTC chuẩn bị mọi điều kiện thi đấu. - Chịu sự điều hành, phân công của Trưởng BTC và các tổ thành viên.
16	Lê Văn Hải	CB TTTT	- Tham mưu cho BTC chuẩn bị mọi điều kiện thi đấu. - Chuẩn bị loa đài phục vụ 02 sân thi đấu và khai mạc tại Sân vận động, bể mặc trong nhà văn hóa. - Chịu sự điều hành, phân công của Trưởng BTC và các tổ thành viên.
17	Lê Thị Phương	CB VTLLT xã	- Tham gia cùng BTC chuẩn bị mọi điều kiện thi đấu. - Chịu sự điều hành, phân công của Trưởng BTC và các tổ thành viên.

Trên đây là thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong BTC, Tổ trọng tài, Tổ đời sống, Tổ vận động ủng hộ về tổ chức Hội thao mùa xuân xã Bình Lương năm 2024, các thành viên căn cứ nhiệm vụ đã phân công để thực hiện và thực hiện nhiệm vụ khác khi có sự phân công, điều động của Trưởng ban. Căn cứ Thông báo này, đề nghị các thành viên nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Phòng VH -TT (b/c);
- Thường trực Đảng ủy; HĐND (b/c);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã (c/đ);
- MTTQ, các ban ngành đoàn thể (p/h);
- Ban công an xã (t/h);
- Công đoàn xã, các thôn, trường học, Trạm y tế (t/h);
- Lưu: VT,VHXXH.

CHỦ TỊCH

Lê Đức Tuấn